

## บรรณานุกรม

กรมวิชาการ. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2544.

กรมสามัญศึกษา. การบริหารโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา, 2542.

กิตติโชติ ห้อยยี่งู. การมีส่วนร่วมของประชาชนในโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท : กรณีศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนอินโอกาสวิทยา. วิทยานิพนธ์ ค.ม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.

กิตติขจร มังคะรัตน์. บทบาทในการดำเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3. วิทยานิพนธ์ ค.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2550.

กฤษณา แพทยานนท์. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียน ประถมศึกษาสังกัดกลุ่มบูรพา กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ ค.ม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2547.

เกษมศักดิ์ สวนจันทร์. บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม กรณีศึกษาสถานศึกษาระดับประถมศึกษา. วิทยานิพนธ์ ค.ม. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2547.

กุลธรน ธนาพงศธร และ ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์. หน่วยที่ 10 วิธีการฝึกอบรม เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ 12. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544.

องกล เวียงสมุทร. การพัฒนาการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา การศึกษา โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม. การศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546.

จตุรงค์ สิทธิบุญมา. ปัจจัยที่ส่งผลให้คณะกรรมการโรงเรียนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ : กรณีโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย. รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542.

จันทร์ธานี สงวนนาม. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : ไม้คอกพอยท์, 2545.

เจือจันทร์ จงสถิตอยู่. “การปฏิรูปการศึกษา : ทางออกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน,” วารสารรัฐพิทักษ์. 40(4) : 3 ; ตุลาคม-ธันวาคม, 2545.

ชัยยุทธ โยธามาตย์. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำจัดขยะมูลฝอย : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลพินุดมิงสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี. ภาคนิพนธ์ พบ.ม. กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2539.

ชาอุทัย อาจินสมาจาร. การนิเทศการศึกษา. กรุงเทพฯ : วงเจริญการพิมพ์, 2525.

ชารี มณีศรี. การนิเทศการศึกษา. กรุงเทพฯ : ศิลปบรรณาการ, 2524.

ชูชาติ พ่วงสมจิตร. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริม และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑล. วิทยานิพนธ์ ค.ค. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

ณรงค์ ไสภาพล. ปัญหาการปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1. วิทยานิพนธ์ ค.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2550.

เทพพิทักษ์ สินธุโคตร. สภาพและปัญหาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์. วิทยานิพนธ์ ค.ม. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2549.

นงรัตน์ ศรีพรหม. โรงเรียนและการจัดกิจกรรมในชุมชน. กรุงเทพฯ : สหมิตรอ็อฟเซ็ท, 2544.

นิพนธ์ กินาวงศ์. หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษา.

พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : พิมพ์, 2540.

นิพนธ์ มณีศ. การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับกรณีศึกษาในโรงเรียนบ้านโนนแฝก อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี. การศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546.

บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2543.

บุญเทศก์ บุญมงคล. ความต้องการของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มโรงเรียนหนองแคน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร. รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544.

ประพันธ์ ชัน โมลี. การพัฒนาความร่วมมือในการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี  
โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม.

การศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546.

ประวิศ เอรารวรรณ. การวิจัยปฏิบัติการ : การเรียนรู้ของครูและการสร้างพลังร่วมในโรงเรียน.  
กรุงเทพฯ : คอกหญ้าวิชาการ, 2545.

ประเวศ ะตี. บนเส้นทางชีวิต เล่ม 4. กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2538.

ประหยัด พานิชย์ดี. ศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการโรงเรียน  
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์.  
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  
2542.

พนัส หันนาคินทร์. ประสบการณ์บริหารบุคลากร. กรุงเทพฯ : เนติกลการพิมพ์, 2542.

พิมนต์ ศรีสำอาง. ปัญหาการดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3. วิทยานิพนธ์  
ก.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2550.

ไพบุลย์ พรรษา. การพัฒนาการดำเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
โรงเรียนบ้านหัวนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร. การศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม.  
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. การศึกษานอกสถานที่. นนทบุรี : มหาวิทยาลัย  
สุโขทัยธรรมมาธิราช, 2526.

มานิดา สิงห์หิฐิต และคณะ. รายงานการวิจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกัน  
และช่วยเหลือ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตาย. กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนา  
กรมสุขภาพจิต, 2541.

เมตต์ เมตตการุณเจิด. การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการการศึกษา  
ประจำ โรงเรียนของคณะกรรมการศึกษาประจำโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด  
นครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช,  
2541.

ยาใจ พงบริบูรณ์. “การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน,” ในเอกสารประกอบการสัมมนา  
เชิงปฏิบัติการรูปแบบเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 26 -28 กันยายน  
2537. หน้า 11-15. ม.ป.ท. ; ม.ป.พ., 2537.

ยุวัฒน์ วฒิมณี. การพัฒนาชุมชนจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : บางกอกลิ้นกิ้ง, 2534.  
 รมย์รวิทย์ คันติฤทธิพล. ปัญหา/แนวทางพัฒนา/การบริหารงาน/ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน  
 กับชุมชน/โรงเรียนประถมศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1.

วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549.

เรืองยศ แก้วไพฑูรย์. การศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการโรงเรียนที่มีต่อการบริหารงาน  
 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านแท่น  
 จังหวัดชัยภูมิ. รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย  
 มหาสารคาม, 2542.

เรืองยศ ปรีดี. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตชนบท  
 จังหวัดกาฬสินธุ์. รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม. มหาสารคาม :  
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542.

“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550,” ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 124.  
 ตอนที่ 47 ก หน้า 24. วันที่ 24 สิงหาคม 2550.

โรงเรียนบ้านสนาม. แผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ( พ.ศ. 2549 – 2553 ).  
 มหาสารคาม : โรงเรียนบ้านสนาม, 2549 .

----- . แผนปฏิบัติการประจำปี 2551. มหาสารคาม : โรงเรียนบ้านสนาม, 2551.

----- . รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน),  
 2550.

----- . รายงานการประเมินตนเอง ( SAR ) โรงเรียนบ้านสนาม อำเภอวาปีปทุม จังหวัด  
 มหาสารคาม. มหาสารคาม : โรงเรียนบ้านสนาม, 2551 .

วัชรระ สกฤต ณ มรรคา. ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  
 ขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม.  
 ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541.

วัฒนา โศทรเนตร. การพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
 ในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านไฮใหญ่ อำเภอทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ.  
 วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546.

ศักดิ์ชาย สิกขา. การจัดประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย  
 อุบลราชธานี, 2544.

ศิริกาญจน์ โกสุมภ์. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ปรินญาณิพนธ์

กศ.ค. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542.

สนอง เครือมาก. คู่มือสอบ/ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

นครสวรรค์ : เรียบดี, 2536.

สมรรถชัย บุ่งทอง. ปัญหาการพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการจัดการศึกษา

อำเภอบางกุ้ง จังหวัดศรีสะเกษ. การศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม. มหาสารคาม :

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546.

สมเกียรติ ศรีจักรวาท. การวางแผนและการจัดประชุมทางวิชาการ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์, 2543.

สมคิด บางโม. เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม. กรุงเทพฯ : วิทยาพัฒนา, 2544.

สมหวัง มหาวัง. ความคิดเห็นต่อแนวปฏิบัติตามหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด

หนองคาย. รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม, 2544.

สาคร จันทะเลศ. ศึกษาการบริหารงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

ของโรงเรียน มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9. รายงาน

การศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542.

สิทธิพันธ์ พานิชอิน. การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน : กรณี

โรงเรียนครูณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) กับกลุ่มเกษตรกรฝักปลอดสารพิษ

บ้านสวนหอม. วิทยานิพนธ์ ค.ม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,

2547.

สุพรม จอมทอง. การพัฒนาการดำเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย. รายงาน

การศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550.

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. การดูแลและการให้การศึกษาระดับ

ก่อนประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ. 2526.

----- . คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

คุรุสภาลาดพร้าว, 2536.

----- . งานบริหารโรงเรียน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2528.

-----, **ธรรมบุญโรงเรียน**. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  
2528.

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน. **การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษา**.  
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547.

-----, **หลักสูตรการบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน**.  
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทองกมล, 2552.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. **การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการจัดการศึกษา**.  
กรุงเทพฯ : คีดีบุ๊กส โตร์. 2543.

-----, **แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542**. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,  
2542.

สำนักงานปฏิรูปการศึกษา. **การบริหารโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา**. กรุงเทพฯ :  
บุญศิริการพิมพ์, 2545.

-----, **ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542**. กรุงเทพฯ :  
บุญศิริการพิมพ์, 2544.

-----, **มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ**. กรุงเทพฯ : สำนักรับรองมาตรฐานและประเมิน  
คุณภาพ การศึกษา, 2543.

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. **มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ**.  
กรุงเทพฯ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2543.

สุนันท์ คำจันทร์. **การปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงาน**  
**โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น**. การศึกษาค้นคว้า  
อิสระ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544.

สุรินทร์ คดีชัยจินดา. **การมีส่วนร่วมของประชาชนในการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษา**  
**ของ จังหวัดสุโขทัย**. วิทยานิพนธ์ พบ.ม. กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร  
ศาสตร์, 2539.

เสาวลักษณ์ ยุกตะทัต. **การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการการศึกษาในการจัดการศึกษาโรงเรียน**  
**เอกชนระดับประถมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์**. รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม.  
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544.

เสริมศักดิ์ วิชาลาภรณ์. **เอกสารบัณฑิตศึกษาคูศุวิชา 23 - 703 สัมมนาปัญหาและแนวโน้ม**  
**ทางการบริหารการศึกษา หน่วยที่ 7**. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช,  
2541.

อดุลย์ มะลัยสิทธิ์. รูปแบบการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา. วิทยานิพนธ์ ค.ม. บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2547.

อรนุช หลิมประเสริฐ และคณะ. รายงานการสังเคราะห์ผลการสำรวจ เรื่อง คนไทยคิดได้อย่างไรต่อการศึกษา. กรุงเทพฯ : ศูนย์สำรวจและวิจัยทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2542.

อนันต์ จันทร์โคตร. บทบาทหน้าที่ปฏิบัติจริงและบทบาทหน้าที่คาดหวังในการพัฒนาชุมชนของ โรงเรียนประถมศึกษาในโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในชนบท (กศ.พช.) สังกัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2538.

อภิศักดิ์ วรรณไกรศรี. การพัฒนากระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างคอนโหมงและโรงเรียนบ้านหัวบึง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545.

อุไค ศรีทุมมา. ปัญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดร. รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542.

อุทัย คุณเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์. ระบบการศึกษากับชุมชน. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540.

เอกชัย กี่สุขพันธ์. การบริหารทักษะและการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2538.

โอวาท สหตินารักษ์. รายงานการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษา (ภายใต้โครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาที่ไม่กระจายอำนาจ) กรณีศึกษาภาคกลาง. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540.

อรทัย ทิพนตร. ยุทธศาสตร์ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี วิทยุศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต. รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547.

Cooperman, Sharon Rachel. "School Community Members, Perceptions of School-based Management," **Dissertation Abstracts International**. 62(3) : 853-A ; September, 2001.

Hall-Ibrba, Lisa. "An Exploratory Analysis of Mexican-American Parental Involvement Perspectives on Home, School, and Community Collaboration," **Dissertation Abstracts International**. 63(3) : 829-A ; September, 2002.

Harris, Alison Marie. "School-community Relationships : A Namibian Case Study," **Masters Abstracts International**. 36(06) : 1437 ; December, 1998.

Hermann, Denise Louise. "Understanding the Formation of Community in a New School : A Case Study of River Bluff High School," **Dissertation Abstracts International**. 63(3) : 2111-A ; January, 2002.

Kemmis, S. and R. McTaggart. **The Action Research Planner**. 3 rded. Victoria : Deakin University Press, 1988.

Shea, Patricia. "Successful School - community Partnerships in Public High Schools : A Comparative Case Study," **Dissertation Abstracts International**. 62(09) : 3008 - A ; March, 2002.